

PHỤ LỤC 5

Thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, của các Sở, ngành liên quan và của UBND cấp xã.
(63 ý kiến, kiến nghị)

Câu 1. Cử tri xã Bình Đông phản ánh: Hiện nay Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất sửa chữa tàu bắn cát, phun sơn phát tán ra môi trường ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân. Đề nghị BQL KKT Dung Quất, UBND huyện quan tâm chỉ đạo để có hướng khắc phục.

Trả lời: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi thường xuyên theo dõi, kiểm quá trình làm sạch bề mặt, phun sơn của Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất nhưng chưa phát hiện vụ việc vi phạm, trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

Câu 2. Cử tri xã Bình Trị: Các khu tái định cư trên địa bàn xã đã xây dựng từ trước đến nay không có hệ thống thu gom xử lý nước thải, vì vậy nước sinh hoạt chảy tràn lan ra bên ngoài gây ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân. Đề nghị cấp thẩm quyền giải quyết.

Trả lời: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi sẽ khảo sát, kiểm tra và kiến nghị cấp có thẩm quyền đầu tư hoàn thiện hệ thống đường ống thu gom nước thải theo quy hoạch được duyệt để dẫn về các Trạm xử lý hiện hữu trên địa bàn.

Câu 3 + Câu 4. Cử tri xã Bình Trị: Đường hoàn trả thuộc DA Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu chưa đấu nối đường hiện hữu nên Nhân dân không thể vận chuyển, sản xuất, sinh hoạt được đảm bảo + **Cử tri xã Bình Trị:** đề nghị cấp trên quan tâm giải quyết và việc thi công đường và kênh mương hoàn trả đoạn trước nhà ông Ngô Trung Trí thuộc dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu, quá trình thi công chừa ống thoát nước quá nhỏ, gây ngập úng nặng nhiều nhà của hộ dân vào mùa mưa. Đề nghị cấp thẩm quyền quan tâm.

Trả lời: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở PVN và BSR sớm giải quyết các vấn đề nêu trên.

Câu 5. Cử tri xã Bình Trị: Taluy phía Nam xóm Trảng Bông (khu tái định cư) đất đồi phía Nam sạt lở xuống đường gây cản trở và lầy lội vào mùa mưa. Đề nghị các cấp khẩn trương xây dựng bờ kè và làm mương thoát nước để cho Nhân dân đi lại thuận tiện vào mùa mưa. Cử tri đã phản ánh nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

Trả lời: Ban Quản lý đã đề xuất, kiến nghị và được UBND tỉnh thống nhất đưa vào dự án Nâng cấp, cải tạo và đầu tư hoàn thiện các khu dân cư trên địa bàn KKT Dung Quất (dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 24/9/2021); hiện nay, Ban Quản lý triển khai các thủ tục thực hiện dự án, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2022-2023.

Câu 6. Cử tri xã Bình Đông: BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi sớm quan tâm xây dựng tuyến đường từ nhà ở Hòa Phát - Dung Quất đến Khu dân cư Cà Ninh thôn Thượng Hòa.

Trả lời: Tuyến đường từ nhà ở Hòa Phát - Dung Quất đến khu dân cư Cà Ninh thôn Thượng Hòa (thuộc dự án KDC Cà Ninh) đang được đầu tư xây dựng; hiện nay đã hoàn thành cấp phối đá dăm lớp 1 đoạn giữa tuyến và đang xử lý mạch nước ngầm đoạn cuối tuyến. Trong thời gian tới, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công sớm hoàn thiện công trình này.

Câu 7+Câu 8+Câu 9. Cử tri xã Bình Hòa: Đề nghị các cấp bê tông hóa tuyến đường liên xã Bình Hòa đi Nghĩa địa Dung Quất đi xã Bình Trị + **Cử tri xã Bình Hải:** Đề nghị quan tâm xây dựng tuyến đường vào nghĩa địa Bình Hòa vì hằng năm đến mùa mưa việc đi vào nghĩa địa là rất khó khăn; đồng thời quy hoạch mở rộng thêm để có nơi chôn cất người quá cố + **Cử tri xã Bình Hòa:** Đề nghị UBND huyện phối hợp với BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi giải quyết dứt điểm người dân tự ý chôn cất người quá cố trên các đường đi nội bộ tại khu nghĩa địa Dung Quất.

Trả lời: UBND huyện đã làm việc với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền đầu tư tuyến đường vào kết nối với nghĩa địa hiện hữu thay thế đường vào cũ và bàn giao cho UBND xã Bình Hòa quản lý theo quy định; UBND huyện đã phân bổ 100 triệu đồng để khắc phục, sửa chữa tuyến đường vào nghĩa địa, huy động các đơn vị hỗ trợ cấp phối tuyến đường cơ bản phục vụ được nhu cầu đi lại thăm viếng mộ của người dân. Về lâu dài, UBND huyện đề nghị Ban Quản lý KKT Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ xây dựng nghĩa địa Phước Hoàng để đáp ứng nhu cầu chôn cất, cải táng mồ mả của nhân dân. Đối với tuyến đường mới vào Nghĩa trang nhân dân xã Bình Hòa thay thế đường vào cũ (đường đất, đang xuống cấp) đang triển khai công tác bồi thường, GPMB để thi công xây dựng (đây là công trình thuộc hạng mục mở rộng Nghĩa trang Bình Hòa được bổ sung vào dự án KDC Hải Nam; quy mô đầu tư khoảng 1,28 ha phục vụ cải táng, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 4,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, hiện nay công tác bồi thường, GPMB tuyến đường này đang gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, người dân không chịu nhận tiền bồi thường theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Lý do: Không thống nhất giá đất bồi thường, hỗ trợ theo vị trí 3 mà yêu cầu vị trí 1). Trung tâm Phát triển quỹ đất đã nhiều lần phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vận động theo từng nhóm hộ dân để nhận tiền bồi thường nhưng chưa có kết quả. Thời gian đến Ban QL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi sẽ phối hợp giải quyết vướng mắc, vận động người dân thực hiện Dự án.

Câu 10. Cử tri xã Bình Trị: Đề nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường từ Gò Hồng đi xuống biển thôn Lệ Thủy phục vụ dịch vụ du lịch, dân sinh vì hiện

nay chỉ có một tuyến đường đi xuống biển, nhưng tuyến đường này nhỏ, đi lại khó khăn.

Trả lời: Qua kiểm tra thực tế cho thấy, tuyến đường từ Gò Hồng đi xuống biển thôn Lê Thủy là tuyến đường hiện trạng tự phát phục vụ dân sinh, dịch vụ du lịch của người dân và không có trong quy hoạch; do đó, Ban Quản lý không thể kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, đầu tư xây dựng theo quy định về đầu tư công.

Câu 11. Cử tri xã Bình Trị: Đường trục chính Đô thị Vạn Tường xây dựng kéo dài quá lâu, làm ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân.

Trả lời: Dự án Tuyến đường giao thông trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 30/9/2011, tổng chiều tuyến L= 9.612,94m; khởi công từ năm 2015, hiện tại còn một số trường hợp vướng mắc kéo dài đang được đơn vị bồi thường tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền xử lý. Đến nay, một số hộ dân vẫn chưa thống nhất nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để triển khai thi công theo kế hoạch đề ra. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Bình Hải phối hợp vận động Nhân dân đồng thuận nhận tiền bồi thường và đất tái định cư để bàn giao mặt bằng thi công hoàn thành công trình.

Câu 12. Cử tri xã Bình Đông: Đề nghị quan tâm sớm sửa chữa Cầu Trà Bông (cũ).

Trả lời: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công ngày 09/6/2021 để sửa chữa cầu Trà Bông với tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng, tiến độ thực hiện dự án là 06 tháng (từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2021). Hiện nay, nhà thầu thi công đang xây dựng. Ban Quản lý đang đôn đốc các nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đã đề ra.

Câu 13. Cử tri xã Bình Đông: Hiện nay, Công ty Bình Sơn nổ mìn phá đá để thi công san lấp mặt bằng tại Công ty thép Hòa Phát - Dung Quất gây ảnh hưởng đến tinh thần và tài sản của một số hộ dân xung quanh, xe vận chuyển đất, đá chạy trên đường gây bụi ảnh hưởng môi trường. Đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền quan tâm xử lý.

Trả lời: Từ ngày 12/6/2021 đến nay Công ty Hòa Phát đã dừng hoạt động thi công phá đá, hạ độ cao. Ngoài ra, đối với việc sử dụng vật liệu nổ của Công ty Hòa Phát, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có Công văn số 963/BQL-QLTNMT ngày 01/6/2021 gửi Sở Công Thương đề nghị kiểm tra, xem xét giải quyết theo quy định.

Câu 14. Cử tri xã Bình Đông: Hiện nay tuyến đường đoạn từ Khu ký túc xá Hòa Phát - Dung Quất đến Khu dân cư Cà Ninh thôn Thượng Hòa xuất hiện nhiều hố voi, ổ gà xe trọng tải lớn vận chuyển đất, đá chạy gây bụi vào mùa nắng khô, lầy bùn vào mùa mưa. Cử tri nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được

giải quyết. Đề nghị UBND huyện và BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi sớm quan tâm xây dựng để người dân đi lại được thuận tiện nhất là các em học sinh.

Trả lời: Tuyến đường này đang được đầu tư xây dựng; hiện nay đã hoàn thành cấp phối đá dăm lớp 2 đoạn từ khu ký túc xá Hòa Phát Dung Quất đến hết nghĩa địa Bình Đông (khoảng 400m) và đoạn tuyến từ nghĩa địa Bình Đông vào KDC Cà Ninh (khoảng 100m) đang xử lý nước ngầm và phá đá nổ mìn (*theo biên bản xử lý ngày 10/01/2022*). Dự kiến thi công hoàn thành trong quý II/2022. Trong quá trình triển khai thực hiện thi công xây dựng công trình, Ban Quản lý sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công có biện pháp tổ chức giao thông, đảm bảo an toàn và sớm hoàn thành công trình này.

Câu 15. Cử tri xã Bình Chánh: *Quá trình quy hoạch Khu dân cư Mẫu Trạch thiếu sự khảo sát, lấy ý kiến của người dân, quy hoạch hệ thống thoát nước không đồng bộ nên dẫn đến thi công không đảm bảo, gây ách tắc dòng chảy làm ngập úng 2,5ha đất sản xuất phía tây và 1ha đất sản xuất phía đông. Đề nghị hỗ trợ hoa màu và làm lại hệ thống thoát nước để đảm bảo sản xuất cho người dân.*

Trả lời: Trong quá trình thực hiện quy hoạch khu dân cư Mẫu Trạch, Ban Quản lý đã khảo sát và lấy ý kiến các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư để làm cơ sở phê duyệt Nhiệm vụ - Dự toán khảo sát lập quy hoạch tại Quyết định số 280/QĐ-BQL ngày 09/9/2016 và phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 392/QĐ-BQL ngày 17/11/2016 (Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được đấu nối đồng bộ với hiện trạng Khu dân cư Bàu Mang, trong đó có đồng bộ đấu nối vào hiện trạng thoát nước). Do đó, ý kiến của cử tri xã Bình Chánh là chưa đúng. Đối với phần diện tích 2,5ha đất sản xuất phía Tây bị ngập úng, ngày 20/9/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 867/QĐ-UBND bố trí kinh phí để thực hiện hỗ trợ diện tích đất nông nghiệp bị ngập úng, trải lấp không sản xuất được trên địa bàn KKT Dung Quất từ năm 2015-2020. Riêng phần diện tích 01 ha đất sản xuất phía Đông bị ngập úng, đề nghị UBND xã Bình Chánh phối hợp, tổ chức vận động người dân đồng thuận việc hỗ trợ, thi công nạo vét, khơi thông mương thoát nước Suối Tre; thông báo cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thời gian cụ thể, để có kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện. Tại buổi kiểm tra hiện trường ngày 12/11/2021, UBND xã Bình Chánh đã đề nghị thu hồi 01 ha đất sản xuất nêu trên; Ban Quản lý đã yêu cầu UBND xã Bình Chánh có văn bản chính thức khẳng định phần diện tích đất nông nghiệp này bị ngập úng thường xuyên không thể khắc phục (xác định cụ thể tọa độ ranh giới kèm bản trích lục) gửi UBND huyện Bình Sơn và Ban Quản lý làm cơ sở đề nghị cấp thẩm quyền thu hồi, tạo quỹ đất sạch nhằm kêu gọi đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Câu 16. Cử tri xã Bình Hải: *Cử tri kiến nghị cần khẩn trương chỉnh trang, hoàn thiện khu tái định cư và tuyến đường vào KDC Hải Nam, để thu hút các hộ dân vào nhận đất tái định cư.*

Trả lời: Dự án KDC Hải Nam được khởi công xây dựng vào tháng 4/2015, đến nay cơ bản đã hoàn thiện các hạng mục như: san nền, đường giao thông nội bộ, đường giao thông kết nối tuyến đường số 2 vào khu dân cư, điện chiếu sáng, cấp nước sinh hoạt, bãi đỗ xe, khuôn viên cây xanh, cổng chào khu du lịch Gành Yên, nhà sinh hoạt thôn, trường mầm non và đã cắm mốc phân lô. Thời gian qua, Ban Quản lý đã chỉ đạo các đơn vị thi công tiến hành vệ sinh lại mặt bằng và tiếp tục hoàn thiện các hạng mục để đảm bảo cơ sở hạ tầng phục vụ tái định cư cho các hộ dân.

Đối với tuyến đường vào KDC Hải Nam, do vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB một số hộ dân vẫn chưa thống nhất nhận tiền và bàn giao mặt bằng nên chưa thể thi công kết nối hoàn thiện để bàn giao khu dân cư. Vì vậy, UBND huyện xã tiếp tục phối hợp với Chủ đầu tư vận động người dân sớm thống nhất, bàn giao mặt bằng để thi công hoàn thành dự án.

Câu 17. Cử tri xã Bình Hải: *Trong quá trình thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng phải thực hiện đúng quy định; tránh tình trạng những hộ chây ì thì được xem xét hỗ trợ, những hộ chấp hành tốt thì bị thiệt thòi, gây mất công bằng và tạo tiền lệ xấu về sau.*

Trả lời: Thời gian qua, công tác bồi thường, GPMB trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất gặp nhiều khó khăn do bất cập trong việc triển khai thực hiện một số chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người dân. Bên cạnh đó, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn còn chưa chặt chẽ, trong quá trình thực hiện thủ tục cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân còn chưa quyết liệt dẫn đến tình trạng chây ì. Thời gian đến, Ban Quản lý sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND huyện tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; phổ biến, tuyên truyền pháp luật về đất đai sâu rộng đến người dân; cương quyết xử lý đối với các trường hợp sai phạm về đất đai, xây dựng trên địa bàn.

Câu 18. Cử tri xã Bình Trị: *Khu tái định cư Tây Bắc Vạn Tường giai đoạn III còn một số hạng mục chưa thi công xong (như đường đi, mương thoát nước.....). Cử tri đề nghị nhà thầu thi công dứt điểm và bàn giao đưa vào sử dụng vì Khu TĐC này đã thi công quá lâu.*

Trả lời: Đơn vị thi công đã thi công hoàn thành hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước mưa, cấp nước sinh hoạt...toàn bộ hệ thống hạ tầng đảm bảo phục vụ tốt cho người dân tái định cư và sinh hoạt bình thường. Riêng đối với tuyến đường vành đai phía Đông và phía Bắc khu dân cư, do thi công hạng mục kè taluy, mương thoát nước còn 02 trường hợp vướng mặt bằng nên chưa thể thi công hoàn thành đường đi, mương thoát nước và tổng thể công trình. Thời gian đến Ban Quản lý tiếp tục phối hợp

UBND xã Bình Trị với vận động người dân sớm thống nhất, bàn giao mặt bằng để thi công hoàn thành dự án.

Câu 19. Cử tri xã Bình Trị: Khu tái định cư Tây Bắc Vạn Tường giai đoạn III nhiều hạng mục chưa bàn giao nhưng đã bị xuống cấp và hư hỏng nặng, cụ thể như các khung, cánh cửa làm bằng gỗ của trường học, nhà văn hóa thôn bị mối ăn hư hỏng nặng. Các hạng mục như điện, nước của nhà văn hóa thôn không sử dụng được.

Trả lời: Các hạng mục trên được xây dựng hoàn thành, tạm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2017, tuy nhiên tại thời điểm đó thủ tục bàn giao chính thức các hạng mục đang được hoàn thiện theo tổng thể gói thầu công trình khu dân cư. Đến thời điểm hiện có một số chi tiết bị hư hỏng như hệ thống cửa gỗ bị mối mọt, mái nhà sinh hoạt thôn bị bão tốc gây chảy nước hư hỏng các thiết bị điện... Ngày 21/02/2022, Ban quản lý đã tổ chức làm việc rà soát xác định nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục đối với toàn bộ các công trình HTXH nêu trên. Đồng thời yêu cầu đơn vị thi công phải khẩn trương khắc phục sửa chữa các tồn tại, bàn giao chính thức công trình trước 30/4/2022.

Câu 20. Cử tri xã Bình Trị: Cầu bắt qua mương thoát nước nối Khu tái định cư Tây Bắc Vạn Tường giai đoạn III với thôn An Lộc không có lan can gây nguy hiểm cho các em học sinh và nhân dân khi đi qua đoạn đường này. Đề nghị cấp thẩm quyền khảo sát và có kế hoạch xây dựng lan can tại vị trí cầu.

Trả lời: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đã xử lý bổ sung thêm lan can (ngoài hồ sơ thiết kế được duyệt) trong tháng 12/2021.

Câu 21. Cử tri xã Bình Chánh: Tuyến cống thoát nước ngầm được KKT Dung Quất đầu tư xây dựng từ năm 2002 đến nay đã bị bồi lấp gây ngập úng cục bộ cho Nhân dân thôn Bàu Chuốc. Đề nghị huyện kiểm tra khắc phục.

Trả lời: Trước đây cống thoát nước tuyến đường số 1, 2 đổ về tuyến cống ngầm của khu dân cư Trung Minh gây ngập úng cục bộ khu dân cư Trung Minh và khu dân cư hiện hữu thôn Bàu Chuốc; từ năm 2019, lưu vực thoát của các tuyến đường số 1, 2 đã được chuyển hướng vào hệ thống mương thoát nước thuộc tuyến đường Trì Bình – cảng Dung Quất ra sông Trà Bồng. Đến nay, không còn gây ngập úng cho các khu dân cư hiện hữu thôn Bàu Chuốc.

Câu 22. Cử tri xã Bình Trị: Ta-luy phía Nam khu dân cư Trảng Bông bị sạt lở đổ xuống đường gây cản trở giao thông và lấy lợi vào mùa mưa. Đề nghị cấp có thẩm quyền có kế hoạch xây dựng bờ kè và mương thoát nước để đảm bảo cho Nhân dân đi lại thuận tiện vào mùa mưa. Cử tri đã phản ánh nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

Trả lời: Ban Quản lý đã đề xuất, kiến nghị và được UBND tỉnh thống nhất đưa vào dự án Nâng cấp, cải tạo và đầu tư hoàn thiện các khu dân cư trên địa bàn KKT Dung Quất (dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 24/9/2021); hiện

nay, Ban Quản lý triển khai các thủ tục thực hiện dự án, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2022-2023.

Câu 23. Cử tri xã Bình Chánh: *Trạm vi ba phát sóng Dốc Sỏi cứ đến mùa mưa bão là những hộ sống gần trạm hết sức lo sợ vì sắt thép hiện nay đã quá hạn mà không được bảo dưỡng hằng năm cứ gió lớn là rơi xuống, Nhân dân yêu cầu nếu còn sử dụng các cấp thường xuyên kiểm tra để đảm bảo an toàn cho Nhân dân.*

Trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi có Công văn số 1218/STTTT-BCVT ngày 12/11/2020 về việc báo cáo tình trạng trạm Viba Dốc Sỏi, theo đó hàng năm, Viễn Thông Quảng Ngãi đều kiểm tra, bảo dưỡng trạm Viba Dốc Sỏi theo quy định.

Câu 24. Cử tri xã Bình Trị: *Đề nghị các cấp có thẩm quyền có kế hoạch khảo sát để đầu tư các tuyến đường dây điện chính đến các vùng đất sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ cho nông dân kéo điện phục vụ sản xuất được thuận lợi. Vì hiện nay trong phong trào xây dựng nông thôn mới rất nhiều hộ nông dân đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình nên tự phát kéo đường dây điện phục vụ sản xuất quá xa và khó khăn.*

Trả lời: Điện lực Bình Sơn đã khảo sát thực tế, tuy nhiên vị trí đề nghị của cử tri quá xa (khoảng 1,5km), trong khi nguồn lực của Điện lực Bình Sơn còn hạn chế nên chưa thể đầu tư tuyến đường dây nêu trên. Trong thời gian đến, Điện lực Bình Sơn sẽ nghiên cứu đầu tư khi nguồn lực đảm bảo.

Câu 25. Cử tri xã Bình Hòa: *Đề nghị điện lực Bình Sơn khắc phục lại trụ điện tại Gò Cẩm thôn 4 bị nghiêng gây nguy hiểm cho người dân.*

Trả lời: Vị trí đề nghị của cử tri là cột I/6 xuất tuyến 1 đường dây 0,4kV sau TBA Bình Hòa 8. Hiện vị trí cột điện này nghiêng khoảng 10 độ và đã có 01 bộ dây néo, vẫn đảm bảo vận hành an toàn theo qui định; để đảm bảo an toàn vận hành lâu dài Điện lực Bình Sơn đã đưa vào kế hoạch khắc phục hoàn thành trước ngày 30/4/2022.

Câu 26. Cử tri xã Bình Châu: *Tuyến đường điện dây 0,4Kv hạ thế đi vào thôn Châu Bình có hai tuyến hiện tại còn xa hộ dân sử dụng điện. Đề nghị ngành điện lực có kế hoạch khảo sát nghiên cứu đầu tư nối dài để đảm bảo an toàn và hiệu quả về điện.*

Trả lời: Hiện nay nguồn lực của Điện lực Bình Sơn còn khó khăn chưa thể đầu tư, trong thời gian đến Điện lực sẽ cố gắng sắp xếp nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư.

Câu 27. Cử tri xã Bình An: *Đề nghị nối tiếp đường dây 0,4 Kv từ nhà Bà Võ Thị Xuân đến nhà Anh Đình Quang Nghĩa (thôn An Khương) để Nhân dân kéo điện thắp sáng.*

Trả lời: Điện lực Bình Sơn đã khảo sát, đăng ký vào dự án xây dựng cơ bản giai đoạn 2022 - 2023 và trình lên các cấp có thẩm quyền để phê duyệt, khi được các cấp phê duyệt sẽ triển khai thực hiện.

Câu 28. Cử tri xã Bình An: Đề nghị làm mới đường điện 0,4Kv tại ngã ba Nông Trường (thôn Tây Phước II) đến giáp Thôn An Lộc (cũ).

Trả lời: Khu vực nêu trên chỉ có 07 hộ dân thuộc xóm Nông Trường, thôn Tây Phước II, xã Bình An. Các hộ dân này hiện đang sử dụng điện từ TBA 50kVA-22(15)/2x0,23kV Bình An 2 (6 hộ, sử dụng điện thuộc đường dây hạ áp xuất tuyến 1, hộ xa nhất cách đường dây hạ áp khoảng 600m) và TBA40kVA-22(15)/2x0,23kV Bình An 4 (01 hộ, sử dụng điện thuộc đường dây hạ áp 3 xuất tuyến 1, cách đường dây hạ áp khoảng 300m). Xóm Nông Trường cách đường dây trung áp hiện có 600m. Do đó, việc đầu tư việc cấp điện cho 07 hộ dân nói trên có chi phí quá lớn, khoảng 01 tỷ đồng, hiện nay nguồn lực của Điện lực Bình Sơn còn khó khăn chưa thể đầu tư, trong thời gian đến Điện lực sẽ cố gắng sắp xếp nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư.

Câu 29. Cử tri xã Bình Chương: Đề nghị kéo giãn đường dây điện khu vực xóm 2 thôn Nam Thuận xã Bình Chương, có 12 hộ (vì hiện nay khoảng cách từ trụ điện đến nhà dân 500m)

Trả lời: Điện lực Bình Sơn đã khảo sát, đăng ký vào dự án xây dựng cơ bản giai đoạn 2022 -2023 và trình lên các cấp có thẩm quyền để phê duyệt. Khi được các cấp phê duyệt, Điện lực Bình Sơn triển khai thực hiện.

Câu 30. Cử tri xã Bình Long: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công và công khai phương án giải phóng, đền bù việc mở rộng mạng lưới điện nông thôn cho nhân dân biết.

Trả lời: Điện lực đã thi công xong, đóng điện nghiệm thu đưa vào sử dụng trong năm 2021. Do thời gian thực hiện dự án ngắn, khối lượng bồi thường ít và tính toán đơn giản nên Điện lực Quảng Ngãi đã làm việc, thỏa thuận hỗ trợ bồi thường đất đai, cây cối, hoa màu theo quy định của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Công ty Điện lực Quảng Ngãi sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương đến từng hộ dân bị ảnh hưởng, tiến hành thỏa thuận đền bù theo quy định và cùng ký biên bản bồi thường.

Câu 31. Cử tri xã Bình Hiệp: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện Lực Quảng Ngãi làm việc với HTX dịch vụ nông nghiệp Bình Hiệp để bàn giao lưới điện nông thôn cho điện lực Bình Sơn quản lý.

Trả lời: Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã tiếp nhận lưới điện từ HTX Bình Hiệp cuối năm 2021, đã thực hiện bán điện đến từng hộ dân.

Câu 32. Cử tri xã Bình Hải: Đề nghị điện lực quan tâm, khảo sát, kéo thêm đường dây 04Kv ở Khu dân cư Hải Nam thôn Vạn Tường; KDC Hải Thạnh, Hải Phú thôn An Cường; KDC Hải Yến, Hải Thạnh thôn Thanh Thủy; đồng thời gia cố thêm các tuyến trụ 04Kv hiện hữu của thôn Thanh Thủy.

Trả lời: Công ty Điện lực Quảng Ngãi đang tiến hành đầu tư mở rộng lưới điện tại khu vực này. Ngày 14/03/2022 Công ty Điện lực đã tổ chức họp dân để bồi thường, giải phóng mặt bằng thi công. Hiện nay Điện lực Bình Sơn đang phối hợp UBND xã Bình Hải vận động, tuyên truyền người dân giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng.

Câu 33. Cử tri xã Bình Mỹ: Đề nghị Điện lực tỉnh sớm hoàn thiện hệ thống mạng lưới điện trên địa bàn toàn xã vì có nhiều nơi nhà dân ở rất xa trụ của tuyến đường dây chính.

Trả lời: Sau khi tiếp nhận lưới điện từ Công ty CP điện huyện Bình Sơn, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã đầu tư mở rộng lưới điện, sửa chữa lại lưới điện mất an toàn, hoàn thành cuối năm 2021. Đang thực hiện sang công tơ qua lưới điện mới, dự kiến hoàn thành trong tháng 03/2022.

Câu 34. Cử tri Thị trấn Châu Ô: Hiện có 1 trụ điện cách quán cà phê Bách Thảo khoảng 150m về phía Bắc (đường Trần Kỳ Phong, KDC Đông Nam) có khả năng ngã đổ khi có bão. Đề nghị cơ quan chức năng liên quan khắc phục sớm.

Trả lời: Điện lực Bình Sơn đã khắc phục bổ sung dây néo cột điện số 41/XT 470/BNG, hiện nay đảm bảo an toàn theo quy định.

Câu 35. Cử tri xã Bình Hòa: Đến nay vẫn chưa kiểm tra và kéo dài một số điện vùng lôm trên địa bàn xã. Cử tri đề nghị điện lực Bình Sơn quan tâm.

Trả lời: Điện lực Bình Sơn đã đăng ký vào dự án xây dựng cơ bản giai đoạn 2022 -2023 và trình lên các cấp có thẩm quyền để phê duyệt. Khi được các cấp phê duyệt, triển khai thực hiện, Điện lực Bình Sơn kịp thời thông tin cử tri được biết.

Câu 36. Cử tri xã Bình Dương: đề nghị Điện lực Quảng Ngãi quan tâm khảo sát hạ biến áp và đường dây hạ thế tại khu vực nuôi trồng thủy sản Côn Rong (xóm 9, thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương) để tạo điều kiện cho bà con phát triển nghề nuôi trồng thủy sản góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.

Trả lời: Điện lực Bình Sơn đã đăng ký vào dự án xây dựng cơ bản giai đoạn 2022 -2023 và trình lên các cấp có thẩm quyền để phê duyệt. Khi được các cấp phê duyệt, triển khai thực hiện, Điện lực Bình Sơn kịp thời thông tin cử tri được biết.

Câu 37. Cử tri xã Bình Chương: Đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi diện tích đất Gò Chè, Gò Nai giao cho UBND xã quản lý và đưa vào sử dụng có hiệu quả.

Trả lời: UBND xã Bình Chương tiếp tục phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để được hướng dẫn thực hiện các bước tiếp theo.

Câu 38. Cử tri xã Bình Trung: Đề nghị UBND huyện quan tâm kiên cố hóa khoảng 400m đê còn lại của đê Tiên Đào.

Trả lời: Đê Tiên Đào, xã Bình Trung đã được UBND tỉnh đầu tư nâng cấp, sửa chữa kiên cố vào năm 2019 với chiều dài 1.060m để xử lý sạt lở cho nhân dân. Đối với đoạn còn lại chiều dài khoảng 400m, đề nghị UBND xã Bình Trung khảo sát, khái toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Câu 39. Cử tri xã Bình Khương: *Hiện nay người dân trong xã tự phát kết hợp xây chuồng trại chăn nuôi heo, gà số lượng lớn xen lẫn trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị huyện quy hoạch khu chăn nuôi tập trung, tránh gây ô nhiễm môi trường, tạo việc làm cho người dân phát triển kinh tế.*

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo rà soát những vị trí đảm bảo theo quy định để đưa vào quy hoạch đất nông nghiệp khác và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn. Trong thời gian đến, UBND xã Bình Khương tổ chức thực hiện công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 trong suốt kỳ quy hoạch và hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện các thủ tục theo quy định; Đồng thời kiểm tra, xử lý các trường sử dụng đất không đúng mục đích, việc chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường (nếu có) .

Câu 40. Cử tri xã Bình Hải: *Hiện nay thôn Thanh Thủy còn nhiều hộ dân có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không có đất và ngược lại; đề nghị UBND huyện sớm chỉ đạo các cơ quan có liên quan xem xét giải quyết.*

Trả lời: Hiện nay trên địa bàn xã còn 30 hộ dân với 38 thửa được chia theo Nghị định 64/NĐ-CP nhưng thực tế chưa được giao đất, hiện nay quỹ đất của xã không thể giải quyết được (nội dung này kéo dài từ năm 2005 đến nay). Nội dung này, Tổ công tác do Huyện ủy thành lập đã về làm việc, hướng dẫn địa phương các thức xử lý, giải quyết. Do đó UBND xã Bình Hải có trách nhiệm tiếp tục thực hiện, tham vấn các cơ quan chuyên môn để có hướng giải quyết; trường hợp khó khăn, vướng mắc thì có báo cáo, đề xuất cụ thể cho UBND huyện xem xét, chỉ đạo.

Câu 41. Cử tri xã Bình Hải: *Hiện tại có một số hộ dân Thôn Thanh Thủy tự ý khai thác cát trái phép gây sạt lở bờ biển, làm biến dạng địa hình, thậm chí trôi mồ mả của người quá cố nhưng chưa có cơ quan chức năng nào can thiệp.*

Trả lời: UBND xã Bình Hải có trách nhiệm kiểm tra, quản lý khai thác cát trái phép trên địa bàn xã, khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính về khai thác cát trên địa bàn, UBND xã có trách nhiệm lập biên bản hiện trường, xác định hành vi vi phạm, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và ra quyết định xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp vượt thẩm quyền thì vẫn lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục xử lý vi phạm (không ban hành quyết định xử phạt vi phạm) gửi Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND huyện xem xét, xử lý theo quy định.

Câu 42. Cử tri xã Bình Thạnh: Hiện nay trên địa bàn KDC Trung An việc người dân chiếm đất hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường, đất nông nghiệp để làm nhà, quán trái phép, nhưng không lập biên bản vi phạm, không xử lý hành chính. Cụ thể ở tuyến đường trục số 03 đoạn ngã tư Thiên Đàng đi vào phân khu công nghiệp Dung Quất gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị huyện kiểm tra, xử lý.

Trả lời: Theo Báo cáo của UBND xã Bình Thạnh, từ năm 2003 đến nay các trường hợp lấn chiếm đất đã bồi thường, sử dụng đất không đúng mục đích để xây dựng công trình trái phép đều được phát hiện và lập biên bản cụ thể. Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp không chấp hành. UBND xã Bình Thạnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

Câu 43. Cử tri xã Bình Thạnh: Nội dung trả lời của UBND huyện đối với nội dung kiến nghị của cử tri xã Bình Thạnh về xử lý dứt điểm trường hợp chiếm đất công xây dựng công trình trái phép của bà Ngô Thị Hoa và ông Đỗ Văn Sỹ ở thôn Vĩnh Trà nhưng đến nay vẫn chưa thấy cơ quan nào xử lý.

Trả lời: UBND huyện đã hướng dẫn UBND xã Bình Thạnh hoàn thiện hồ sơ và gửi về huyện để xem xét thực hiện các bước tiếp theo nhưng đến nay UBND xã Bình Thạnh chưa hoàn chỉnh hồ sơ. Do đó Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh có trách nhiệm khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, giải quyết.

Câu 44. Cử tri xã Bình Tân Phú: Đề nghị UBND huyện có cơ chế tháo gỡ những vướng mắc tại địa phương liên quan đến các kết luận thanh tra của cấp trên.

Trả lời: Đối với thực hiện các kết luận thanh tra đất đai tại địa phương (xã Bình Tân cũ), Huyện ủy đã thành lập Tổ công tác liên ngành để hỗ trợ giải quyết; đồng thời Phòng Tài nguyên và Môi trường nhiều lần hướng dẫn nhưng đến nay một số nội dung địa phương chưa thực hiện như: Vận động nhân dân thu hồi lại giấy chứng nhận QSD đất; một số hộ dân đã xây dựng nhà ở nhưng không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, phần nhà ở nằm trong hành lang an toàn giao thông, một số cam kết của chính quyền về cấp đất cho nhân dân chưa thực hiện ... Vì vậy UBND xã Bình Tân Phú tiếp tục giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các vị trí do UBND xã giao đất trái thẩm quyền trước đây không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, hiện nay UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn tại Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 15/9/2021. Vì vậy, UBND xã Bình Tân Phú kiểm tra các trường hợp đủ điều kiện thì lập thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

Câu 45. Cử tri xã Bình Dương: Trong quá trình vận chuyển vật liệu thi công Công trình đập ngăn mặn Bình Nguyên – Bình Dương (tại xóm 1b, thôn Mỹ Huệ 1 xã Bình Dương) đã làm hư hỏng rất nặng đoạn đường bê-tông từ nhà

Luận (xóm 1B) đi đập ngăn mặn Bình Nguyên – Bình Dương nhưng chưa kịp thời sửa chữa và cũng không có cam kết sửa chữa, gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị UBND huyện làm việc với chủ đầu tư và đơn vị thi công để giải quyết

Trả lời: Đây là hệ thống đường do UBND xã Bình Dương quản lý khai thác bảo trì, do vậy UBND xã Bình Dương tổ chức làm việc và có văn bản kiến nghị Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (hiện nay là Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh) để chỉ đạo các nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông trong thời gian thi công và hoàn trả kết cấu mặt đường bằng hoặc tốt hơn sau khi hoàn thành dự án theo đúng cam kết tại Văn bản số 43/BQL ngày 03/03/2020. Trường hợp có vướng mắc, vượt thẩm quyền thì UBND xã báo cáo, đề xuất UBND huyện kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Câu 46. Cử tri xã Bình Chánh: *Sau khi quy hoạch cấp đất cho dân tại Khu tái định cư Hàm Rồng, một số lô đất còn lại chưa cấp cho dân, nhưng công tác quản lý chưa tốt, nên một số hộ dân trồng cây lán chiếm. Đề nghị kiểm tra, quản lý.*

Trả lời: UBND xã Bình Chánh đã kiểm tra và yêu cầu ông Nguyễn Chiến khai thác cây keo xong, bàn giao nguyên trạng lại cho địa phương quản lý.

Câu 47. Cử tri xã Bình Nguyên: *Việc thi công Khu dân cư Đập Ban gây hư hỏng đường đi, bồi lấp kênh mương phục vụ sản xuất gây ngập úng gây ảnh hưởng một số diện tích liền kề không sản xuất được. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo kiểm tra làm việc với chủ đầu tư như đã có cam kết theo các cuộc họp trước đây.*

Trả lời: UBND xã Bình Nguyên phối hợp với Chủ đầu tư kiểm tra tình trạng ngập úng, tình trạng ảnh hưởng nước tưới; bồi lấp kênh mương, hư hỏng đường đi do thi công san lấp mặt bằng dự án gây ra; thống kê diện tích và giá trị thiệt hại, làm việc với Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng Phúc Hoàng Ngọc (Chủ đầu tư Dự án Khu dân cư Đập Ban) giải quyết.

Câu 48+Câu 49. Cử tri xã Bình An: *Đề nghị làm đường Bê tông từ nhà Ông Đình Cưu đi Hố Dài, thôn An Khương + Cử tri xã Bình An: đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa cầu Phờng Rượu, thôn Tây Phước I.*

Trả lời: UBND xã Bình An xem xét, cân đối nguồn lực của địa phương để đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình nêu trên.

Câu 50+Câu 51. Cử tri xã Bình Thanh: *Đề nghị đầu tư xây dựng đường đi vào nhà thờ Lê Ngung ở thôn Thanh Thiện, xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi + Cử tri xã Bình Thanh: đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu Bà Hanh (thôn Tham Hội 3) và đặt cống thoát nước ở các tuyến đường ngập lụt.*

Trả lời: Đối với nội dung đề nghị đầu tư đường đi vào nhà thờ Lê Ngung, UBND xã Bình Thanh khảo sát việc mở đường, khái toán kinh phí đầu tư đề xuất UBND huyện xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Đối với hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu Bà Hanh và đặt cống thoát nước: UBND xã Bình Thanh xem xét, cân đối nguồn lực của địa phương để đầu tư xây dựng, sửa chữa công trình nêu trên.

Câu 52. Cử tri xã Bình Thanh: Đề nghị phân bổ kinh phí thực hiện bê-tông hóa tuyến kênh từ sau nhà ông Phan Bằng - Đồng Hóc Minh thuộc xóm 4, thôn Phước Hoà.

Trả lời: Tuyến kênh trên không được xã Bình Hòa đăng ký kiên cố hóa kênh mương thuộc kinh phí Chương trình MTTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Do vậy, đề nghị UBND xã sử dụng ngân sách địa phương, nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác chủ động khắc phục tạm thời. Về lâu dài, UBND xã lập thủ tục theo quy định trình UBND huyện sẽ xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Câu 53. Cử tri xã Bình Hòa: Đề nghị UBND huyện đầu tư bê-tông hóa tuyến đường liên thôn Giếng bà Được đi Tỉnh lộ 621 đi điểm thăm sát Chòi Dốc Rừng.

Trả lời: UBND tỉnh đã bố trí kinh phí đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 về việc đầu tư dự án Trùng tu, tôn tạo quần thể di tích lịch sử cấp quốc gia Vụ thăm sát Bình Hòa với tổng kinh phí 40 tỷ với thời gian triển khai 2022-2024. Ngày 28/5/2021, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng tỉnh đã tiến hành tổ chức họp tại UBND xã Bình Hòa và tiến hành khảo sát thực địa. UBND xã Bình Hòa nghiên cứu, đề xuất bổ sung xây dựng đoạn đường này để cấp thẩm quyền xem xét, đầu tư cùng với các di tích lịch sử trên địa bàn xã. Trường hợp không được xem xét thì UBND xã Bình Hòa đăng ký hỗ trợ xi măng để làm đường giao thông nông thôn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn khác để triển khai thực hiện.

Câu 54. Cử tri xã Bình Chánh: Đề ngăn chặn đã được nhà nước đầu tư hơn 20 năm đến nay đã xuống cấp hư hỏng nhiều chỗ có nguy cơ sạt lở, nguy hiểm đến tính mạng con người. Đề nghị UBND huyện có phương án sửa chữa khắc phục.

Trả lời: UBND xã Bình Chánh khảo sát, khái toán kinh phí báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Câu 55. Cử tri xã Bình Long: Đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng Cầu Xe thuộc thôn Long Mỹ, xã Bình Long vì hiện nay cầu đã xuống cấp, hư hỏng nặng và quá hẹp so với đường đi dân sinh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, Nhân dân rất tha thiết được xây dựng cầu mới.

Trả lời: UBND xã Bình Long xem xét, cân đối nguồn lực của địa phương để đầu tư xây dựng, sửa chữa công trình nêu trên. Trường hợp nguồn kinh phí

lớn, địa phương không thể cân đối được thì UBND xã báo cáo, trình UBND huyện xem xét, giải quyết.

Câu 56. Cử tri xã Bình Khương: Đề nghị huyện tu sửa và làm mới tuyến đường từ hội trường thôn Tây Phước xã Bình Khương đi Ngõ Thắng thôn Phúc Lâm xã Bình An. Đây là tuyến đường phục vụ vận chuyển nông sản của Nhân dân 3 xã Bình Khương, Bình An, Bình Minh.

Trả lời: UBND xã Bình Khương xem xét, cân đối nguồn lực của địa phương để đầu tư xây dựng, sửa chữa công trình nêu trên. Trường hợp nguồn kinh phí lớn, địa phương không thể cân đối được thì UBND xã báo cáo, trình UBND huyện xem xét, giải quyết.

Câu 57. Cử tri xã Bình Khương: Chợ xã Bình Khương có diện tích chợ nhỏ, không đáp ứng đủ chỗ cho tiêu thương buôn bán, đề nghị huyện quan tâm đầu tư mở rộng thêm diện tích chợ.

Trả lời: UBND xã Bình Khương khảo sát thực trạng, báo cáo đề xuất để có hướng giải quyết.

Câu 58. Cử tri xã Bình Chánh: Khu dân cư Mẫu Trạch trước đây nhà nước đầu tư một trạm để xử lý nước sạch để phục vụ cho bà con trong khu dân cư, hiện nay không còn sử dụng nước vì có nguồn nước sạch của Khu Kinh tế Dung Quất cung cấp. Đề nghị các cấp có thẩm quyền kiểm tra tháo dỡ.

Trả lời: UBND xã Bình Chánh kiểm tra lại hồ sơ bàn giao Khu dân cư Mẫu Trạch để có hướng giải quyết đối với các công trình, tài sản được bàn giao theo quy định, trên cơ sở đó lập phương án tháo dỡ công trình nêu trên. Trường hợp khó khăn, vướng mắc liên hệ các phòng chuyên môn của huyện để được hướng dẫn.

Câu 59. Cử tri xã Bình Hải: Đề nghị huyện có kế hoạch bảo vệ rạn san hô và quan tâm đầu tư để phát triển điểm du lịch Gành Yến.

Trả lời: UBND xã Bình Hải phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch bảo vệ rạn san hô gửi cấp có thẩm quyền thẩm định. Đồng thời, tuyên truyền, vận động Nhân dân và du khách bảo vệ môi trường và rạn san hô. Về phát triển điểm du lịch Gành Yến: Hiện nay, Công ty TNHH DVTM Lâm Hưng đang thực hiện các thủ tục nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án.

Câu 60. Cử tri xã Bình Trị: Dự án hỗ trợ an sinh xã hội cho nhân dân tái định cư thuộc DA Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất 20 tỷ đồng đã triển khai từ 2016 nhưng không thực hiện được. Cử tri đề nghị cấp thẩm quyền xem xét có giải pháp khác để hỗ trợ an sinh xã hội cho nhân dân tái định cư.

Trả lời: UBND xã Bình Trị làm việc với Chủ đầu tư Dự án để làm rõ thông tin cử tri kiến nghị, trên cơ sở đó trả lời, giải thích cho cử tri biết.

Câu 61. Cử tri xã Bình Hải: Đề nghị khẩn trương hoàn thiện tuyến đường Bắc-Nam đoạn Hải Nam đi Hải Thanh.

Trả lời: Dự án Tuyến đường giao thông trục chính nổi trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường (đoạn Hải Nam đi Hải Thanh, xã Bình Hải) do vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn tuyến từ Km 3+761 đến Km 4+961 thuộc phương án bồi thường đợt 4 được UBND huyện Bình Sơn phê duyệt vào tháng 9/2019. Đến nay, chỉ có một số hộ nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng; cụ thể: trong phương án được duyệt có 31 hộ (với tổng số lô được tái định cư là 33 lô) thuộc diện được bố trí tái định cư; qua nhiều lần vận động có 11 hộ (khoảng 13 lô) đồng ý vị trí tái định cư, các hộ còn lại không thống nhất vị trí tái định cư tại Khu dân cư Hải Nam hoặc Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường giai đoạn 3 (yêu cầu chờ Khu dân cư Vạn Tường mà huyện Bình Sơn chuẩn bị đầu tư); ngoài ra còn có một số hộ chưa thống nhất nhận tiền bồi thường. Để khắc phục tình trạng nêu trên nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, Ban Quản lý sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục vận động người dân, tạo điều kiện thuận lợi để sớm hoàn thành dự án.

Câu 62. Cử tri xã Bình Hòa: UBND tỉnh quan tâm xây dựng một nhà lưu niệm của vụ thảm sát tại Trung tâm xã Bình Hòa; đầu tư tôn tạo một số địa điểm vụ thảm sát đã được đầu tư nhưng chưa ngang tầm và hiện nay xuống cấp; đầu tư sửa chữa nâng cấp lại khu vực mộ tập trung của các nạn nhân trong vụ thảm sát; đặt các bản chỉ dẫn đầy đủ thông tin đường đi vào các di tích.

Trả lời: UBND tỉnh Quảng Ngãi đã bố trí kinh phí đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 về việc đầu tư dự án Trưng tu, tôn tạo quần thể di tích lịch sử cấp quốc gia Vụ thảm sát Bình Hòa với tổng kinh phí 40 tỷ với thời gian triển khai 2022-2024. Ngày 28/5/2021, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng tỉnh đã tiến hành tổ chức họp tại UBND xã Bình Hòa và tiến hành khảo sát thực địa.

Câu 63. Cử tri xã Bình Hiệp: Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí nạo vét 02km tuyến mương rút đoạn từ Gò Cây Sơn đến Bầu Nam vì sau bão số 5 cây cối ngã đổ làm cản trở dòng chảy ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Trả lời: UBND xã Bình Hiệp có trách nhiệm cân đối nguồn lực của địa phương để nạo vét, khơi thông dòng chảy đối với đoạn mương bị cây cối ngã đổ do bão số 5 để phục vụ sản xuất cho nhân dân.
